

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

01. Công Thành. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên: Giải quyết nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp//Pháp luật Việt Nam. - 2023. - Ngày 20 tháng 10. - Tr.7.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án dân sự về việc: Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 4.925 việc, tăng 843 việc, đạt tỉ lệ 84,87% (tăng 1,15% so với cùng kỳ năm 2022), vượt 0,87% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Kết quả thi hành án dân sự về tiền: Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là hơn 379 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,51% (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022), vượt 4,71% với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Án hình sự về kinh tế có tổng số phải thi hành là 77 việc (29 bản án), với số tiền là hơn 14 tỷ đồng, ủy thác thi hành án 4 việc, với số tiền gần 4 tỷ đồng; đã thi hành xong 49 việc, với số tiền là 4 tỷ 568 triệu đồng; số chuyển kỳ sau là 24 việc, với số tiền 6 tỷ 40 triệu đồng....

ĐC.2

02. P.V. Hưng Yên: Tiêu hủy gần 7.000 lít rượu không đạt chuẩn//Công lý. - 2023. - Ngày 27 tháng 10. - Tr.11.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần quốc tế V.T.T VN (thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) số tiền 35 triệu đồng về hành vi sản xuất thực phẩm có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực, buộc phải tiêu hủy gần 7.000 lít rượu do không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu hàm lượng aldehyde theo TCVN 8010:2009.

ĐC.226

03. Linh Nhi. Bắt đối tượng lừa đảo “chạy án” để chiếm đoạt tài sản//An ninh Thủ đô. - 2023. - Ngày 26 tháng 10. - Tr.14.

Ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài The (sinh năm 1983, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Công an quận Long Biên nhận được đơn trình báo của 3 bị hại (cùng trú tại tỉnh Hưng Yên) về việc bị đối tượng The lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nhận tiền để "chạy án" cho người nhà đang bị tạm giữ. Cả 3 gia đình đã đồng ý và đưa số tiền 30 triệu đồng, ngoài ra, The còn yêu cầu các gia đình chuẩn bị từ 40 đến 50 triệu đồng để lo lót vụ việc. Tại cơ quan Công an, The khai nhận là công nhân làm vệ sinh môi trường, không có quan hệ hay quen biết ai ở Công an quận Long Biên. Sau khi nhận tiền

của người bị hại, The không đưa bất kỳ số tiền nào cho cơ quan Công an mà đã tiêu hết. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

ĐC.226

04. Khắc Cường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên Hội thao phòng cháy, chữa cháy//Quân đội nhân dân. - 2023. - Ngày 23 tháng 10. - Tr.8.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 với sự tham gia của của hơn 100 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tại Hội thao các đội trải qua phần thi lý thuyết và thực hành; phần thi lý thuyết tập trung kiểm tra nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy; phần thi thực hành, các đội tham gia thực hành xây dựng, báo cáo kế hoạch phòng, chống cháy nổ, thi đội hình chạy tiếp sức 300m dập tắt các đám cháy, triển khai đội hình chữa cháy bằng máy bơm chữa cháy, thi chạy 100m dập tắt đám cháy, kết hợp di chuyển tài sản. Kết thúc hội thao Bộ CHQS tỉnh đã trao giải Nhất cho đội tuyển phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh; giải Nhì cho đội tuyển Trung đoàn 126 và giải Ba cho đội tuyển Ban CHQS thị xã Mỹ Hòa.

ĐC.27

05. Hà Thủy. Giúp người yếu thế ổn định chất lượng cuộc sống//Bảo hiểm xã hội. - 2023. - Tháng 10. - Tr.42-43.

Thời gian qua, BHXH tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện đa dạng hóa các hình thức truyền thông góp phần lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, hỗ trợ người yếu thế tham gia vào hệ thống an sinh, ổn định chất lượng cuộc sống. Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ điều kiện; lương hưu với mức hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng và định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH để đảm bảo cuộc sống của người tham gia và thụ hưởng, được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe với mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh suốt đời. Đây chính là “giá đỡ” an sinh giúp người lao động tự do an tâm hưởng lương hưu khi về già.

ĐC.265

KINH TẾ

06. Thu Hà - Trần Quang. Khéo léo làm cây cảnh, lãi 5 tỷ đồng/năm//Nông thôn ngày nay. - 2023. - Ngày 24 tháng 10. - Tr.6.

Hơn 30 năm đam mê với cây cảnh nghệ thuật, bằng đôi bàn tay khéo léo và khối óc sáng tạo, anh Hoàng Anh Tiến (sinh năm 1978, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã tạo nên nhiều tác phẩm cây cảnh ấn tượng, được thị trường đón nhận và có giá trị kinh tế cao. Không chỉ học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây cảnh ở trong nước, từ năm 2018 đến nay, anh Tiến đã 4 lần sang Nhật Bản để học hỏi kỹ thuật cũng như công nghệ trồng cây cảnh. Cùng với nhà vườn ở

xã Phụng Công, anh Tiến còn mở rộng 3ha diện tích trồng cây cảnh ở Đại Lải (Vĩnh Phúc). Với mô hình kinh doanh cây cảnh nghệ thuật, cây nhập khẩu, trang trí cảnh quan biệt thự, sân vườn... anh Tiến có doanh thu hơn 45 tỷ đồng/năm, lợi nhuận thu về đạt từ 5 - 5,5 tỷ đồng/năm. Mô hình của anh tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động; lao động thời vụ từ 20-30 lao động với mức lương từ 10-15 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, gia đình anh tích cực tham gia đóng góp các quỹ phúc lợi của địa phương từ 80-150 triệu đồng. Năm 2023, anh Tiến là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn.

ĐC.424.7

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

07. Vân Thảo. Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát: Mong muốn làm những bộ phim thuần Việt//Hà Nội mới cuối tuần. - 2023. - Ngày 28 tháng 10. - Tr.7.

Nguyễn Thị Hồng Ngát sinh năm 1950, quê ở thôn Phú Thị, xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là một nhà thơ, nhà biên kịch nổi tiếng của Việt Nam, nguyên Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, thành viên của Hội đồng duyệt phim quốc gia và Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam. Bà có nhiều tác phẩm nổi tiếng trên các lĩnh vực thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản phim như: Trái cam vàng, Cỏ thơm mây trắng, Ngôi nhà sau cơn bão, Những con sóng, Hai lần sóng một mình, Người muôn năm cũNăm 2012, bà được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm gồm 3 kịch bản: Canh bạc, Trăng trên đất khách, Cha tôi và hai người đàn bà. Hiện nay, ở độ tuổi ngoài 70, bà vẫn tràn đầy nhiệt huyết, đam mê với công việc sáng tác, là biên kịch kiêm nhà sản xuất phim “Hồng Hà nữ sĩ” kể về cuộc đời của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm với những thăng trầm, biến cố cùng câu chuyện tình tri kỷ giữa hai người bạn thơ Đoàn Thị Điểm và danh sĩ Đặng Trần Côn...

ĐC.83(92)